





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

16 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, thebetter, isranews, thecoverage, hfocuse, headtopics, bangkokbiznews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ในฐานะประธานกรรมการ สปสช. เมื่อวันที่ 27 ก.ย.นี้ จะมีการจัดงาน "30 บาท รักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้ากรุงเทพมหานคร" เป็นจังหวัดนำร่องที่ 46 ตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.โดย นายกฯ เป็นประธาน และผ.กทม.พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ "30 บาทรักษาทุกที่" อย่างเป็นทางการ เพื่อใช้ในการรับรองคุณภาพและการเข้าร่วม คค.ของหน่วยบริการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีบริการเชิงรุก เช่น บริการการแพทย์ทางไกล เจาะเลือดที่บ้าน รถรับส่งผู้ป่วย รถทันตกรรมเคลื่อนที่ และตู้เทเลเมด ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เป็นต้น</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>สถานการณ์อุทกภัย</b></p> <p><b>1. ห่วงพระสงฆ์สามเณร เสี่ยงอาพาธจากน้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, headtopics, hfocuse)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. สั่งการให้ รพ.สงฆ์ ประสานพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจ.เชียงราย ดูแลช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการอาพาธด้วยโรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ โรคทางตา และโรคฉี่หนู</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยถึงข้อสั่งการของ รมว.สร. มอบหมาย รพ.สงฆ์ ดูแลสุขภาพพระสงฆ์สามเณร ว่า ได้ประสานความช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์สามเณร และปชช.ในพื้นที่ โดยส่งเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นถวายแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่ จ.เชียงราย และใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระภิกษุสามเณร</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจ ณ วันที่ 13 ก.ย.67 มีวัดที่ได้รับผลกระทบใน จ.เชียงราย จ.ตาก จ.น่าน จ.พะเยา และจ.แพร่ รวม 171 วัด พระภิกษุ สามเณร 1,025 รูป ทั้งนี้พระภิกษุ สามเณรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ รพ.สงฆ์ หรือสถานพยาบาลใกล้วัด</p> <p><b>2. สร. จัดแผนสำรองหลังน้ำท่วมลด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชน, ผจก., เดลินิวส์, บ้านเมือง, thereporters, TNN, trueid, hfocuse, theagenda-thai, headtopics)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวว่า ตนได้รับรายงานจาก สสจ.เชียงราย ว่า ขณะนี้เข้าสู่ในระยะฟื้นฟู และเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการภายหลังน้ำลดแล้ว ได้เน้นย้ำให้ สร. มีแผนสำรองน้ำให้พอเพียง เพราะหลังน้ำลด หลายพื้นที่ยังประสบปัญหา สำหรับแผนระยะสั้นให้ประสานพื้นที่ใกล้เคียง หาน้ำสะอาดมาเติม ส่วนแผนระยะยาว รพ.แม่สาย ต้องสำรวจแหล่งน้ำดิบใต้ดิน และจัดสร้างเป็น 2 ระบบ ขณะที่การดูแลปชช.ด้านสาธารณสุขหลังน้ำลดจะเน้นฟื้นฟู เพื่อเตรียมส่งผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงกลับบ้าน รวมถึงเร่งฟื้นฟูสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสร. ขับเคลื่อนมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลังเกิดอุทกภัยอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำหรับชุมชนที่เดินทางไปพร.ไม่สะดวก หรือ ถูกตัดขาดจากน้ำท่วม รวมทั้งสถานที่อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2.ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ 3.สนับสนุนการปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม 4.สำรวจและประเมินการความเสียหาย และทรัพยากรคงเหลือ ฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซม ของหน่วยบริการสาธารณสุข และ 5.เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (trueid, hfocus, TNN)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึง การเตรียมมาตรการระยะฟื้นฟูด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลังเกิดอุทกภัย จำนวน 6 มาตรการ ดังนี้ 1. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยการจัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mini-MERT) 2.ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) 3. เผื่อระวังตอบสนองแก้ไขปัญหามภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและข้อร้องเรียน โดยทีมพิเศษฉุกเฉินด้าน สุขภาพ (พฉส.) (SHERT) 4. ฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซมของหน่วยบริการสาธารณสุข โดยทีมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (MSERT) 5.เผื่อระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และ 6. สนับสนุนการปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลสรุปการปฏิบัติงานดูแลด้านสุขภาพจิต พบภาวะเครียดสูง 521 คน เสี่ยงซึมเศร้า 73 คน เสี่ยงฆ่าตัวตาย 13 คน ผู้ป่วยจิตเวชได้รับผลกระทบ 67 คน โดยต้องเผื่อระวังดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้อาการทรุดลง บริการจัดส่งยาจิตเวชในพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่หน่วยบริการได้รับผลกระทบ และปชช.กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรวม 2,762 คน สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบจำนวน 18 แห่ง สสอ. 2 แห่ง รพ. 2 แห่ง และ รพ.สต. 14 แห่ง เปิดให้บริการ 13 แห่ง โดยจ.เชียงราย 8 แห่ง และจ.หนองคาย 5 แห่ง ปิดให้บริการ 3 แห่ง อยู่ในจ.หนองคายทั้ง 3 แห่ง รวมถึงบุคลากรสธ.ได้รับผลกระทบ 591 ราย</p>	
<p><b>3. สธ. ลุยภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (ทีม SehRT) ทั่วประเทศสนับสนุนการทำงานของพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกจังหวัด เน้นการดูแลจัดการด้านสุขภาพ อนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในชุมชนและศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวน้ำท่วม โดยมีการดูแลป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ การดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม การกำจัดสิ่งปฏิกูล และขยะในช่วงน้ำท่วม ร่วมกับอปท. พร้อมมอบชุดราสะอาด V-clean สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึง ส่งทีม SEhRT เข้าพื้นที่ในจังหวัดที่ยังไม่มีน้ำท่วม เพื่อสาธิตการใช้ชุด V Clean วิธีใช้สวมกล่องกระดาษที่ถูกต้องให้แก่ปชช.และเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่เตรียมรับมือกับน้ำท่วมได้อย่างทันที่</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผอ.ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ผอ.กองอนามัยฉุกเฉินและทีม SEhRT กรมอนามัยส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 สสจ.เชียงราย และ สสอ.แม่สาย สนับสนุนการดูแลสุขภาพ และจัดการด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน ศูนย์อพยพ 5 แห่งใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมทั้งมอบชุด V-Clean สวมถึง ยาสามัญประจำบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยลงพื้นที่ไปประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับ สสอ.แม่สาย พร้อมลงพื้นที่ไปยังจุดสำรวจสุขภาพ และการจัดการศูนย์พักพิงวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย รวมถึงให้กำลังใจชาวบ้านในชุมชนที่ประสบอุทกภัย</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรม คร. พร้อมด้วย พญ.เสาวนีย์ วิบูลสันติ ผอ.สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมทีมประเมินระบบเผื่อระวัง ป้องกันควบคุมโรค และการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อสร้างความปลอดภัยและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านการจัดการให้ปลอดภัยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ โดยได้เยี่ยมระบบการให้วัคซีนให้หัดใหญ่แก่ผู้ที่พักพิงในศูนย์ฯ การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น</p>	
<p><b>4. สรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch3plus, ejan, headtopics)</p> <p>- สธ. เผยสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. -15 ก.ย.67 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก อ่างทอง พิษณุโลก พิจิตร หนองคาย เลย นครพนม บึงกาฬ หน่วยบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบรวม 54 แห่ง เป็นรพ. 4 แห่ง, สสจ. 1 แห่ง, สสอ. 5 แห่ง, รพ.สต. 40 แห่ง, หน่วยบริการปฐมภูมิ 2 แห่ง, ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย 1 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 1 แห่ง ในจำนวนนี้ปิดให้บริการ 3 แห่ง เปิดบริการบางส่วน 2 แห่ง และเปิดบริการปกติได้แล้ว 49 แห่ง ผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 284 ราย และผู้เสียชีวิต 47 ราย สาเหตุมาจากดินถล่ม, พัดตักน้ำ, จมน้ำ และถูกกระแสไฟฟ้า สำหรับการดูแลสุขภาพปชช.จัดทีม MERT ทีม Mini MERT หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีมสุขภาพจิต (MCATT) ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม (SEhRT) หน่วยปฏิบัติการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และทีมกู้ชีพกู้ภัย คำแนะนำด้านโรคและภัยสุขภาพที่พบส่วนใหญ่เป็นน้ำกัดเท้า อาการทางระบบกล้ามเนื้อ/กระดูก ระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อจากไวรัส ตามลำดับ ยังไม่พบการระบาดของโรค ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ พร้อมสื่อสารเตือนภัยประชาชน ทั้งโรคที่มากับน้ำท่วมและภัยสุขภาพ โดยเฉพาะโรคฉี่หนู รวมถึงบริหารจัดการกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา และดูแลกลุ่มเปราะบาง</p> <p><b>5. เตือนระวัง 4 โรคที่มากับน้ำท่วม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ จส.100</p> <p>-พญ.นงนุช ภัทธอนันตพ รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนระวัง 4 โรคที่มากับน้ำท่วม ได้แก่ โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง โดยเฉพาะโรคท้องร่วง รวมถึงอาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้าดูด โดนสิ่งปลุกสร้างปรักหักพังกระแทก ตกท่อที่ไม่มีฝาปิด จึงต้องระวังและหลีกเลี่ยงการออกไปยังพื้นที่น้ำท่วม สำหรับวิธีป้องกันการเกิดโรค คือ ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำสกปรก รวมทั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ส้วม ด้วยน้ำสะอาดกับสบู่หรือแอลกอฮอล์ ดูแลตกเตียงไม่ให้ลูกหลานลงไปเล่นน้ำที่ท่วมขัง</p> <p><b>6. เสริมกำลังใจด้วยหลักการ S H O E S</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมสุขภาพจิตขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมไว้อาลัยจากการเสียชีวิตของทีมาอาสาสมัครกู้ภัยเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จ.เชียงราย ชี้การให้กำลังใจกันและดูแลตนเองเป็นเรื่องสำคัญ พร้อมแนะแนวทางการดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ รวมถึงเน้นย้ำแนวทางการเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยหลักการ S H O E S</p> <p><b>7. นายกฯ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, การเงินการธนาคารออนไลน์, แนวหน้า, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, thebetter, amarintv, INN, brighttv, nation, thestandard, ch7, topnews, sondhitalk, voicetv, thebangkokinsight, mcot, thaipbs, ch3plus)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เผยเตรียมเรียกประชุมทุกหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศนัดแรก ในวันที่ 16 ก.ย.67 ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยจะมีการตั้งคกก. 2 ชุด ได้แก่ 1.การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และ 2.คกก.อำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม และจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ โดยมีนายกฯ เป็นประธาน รวมถึงในการประชุม ครม. ในวันที่ 17 ก.ย. 2567 รัฐบาลเตรียมหาหรือแผนเผชิญภัยในพื้นที่เสี่ยง และแผนฟื้นฟูในพื้นที่น้ำท่วมที่เริ่มคลี่คลาย พร้อมขอบคุณอาสาสมัครกู้ภัย จิตอาสาอาสาสมัครที่เข้าปฏิบัติการกิจต่างๆ ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัย ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และพักผ่อนอย่างเพียงพอ สำหรับ ปชช. ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีโรคที่มากับน้ำท่วมต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง โดยเฉพาะโรคท้องร่วง</p>	
<p><b>พิษเมทานอล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอันตรายจากพิษเมทานอล พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ ออย. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการควบคุมการผลิตและจำหน่ายสุราผิดกฎหมาย รวมถึงหาแนวทางการควบคุม กำกับดูแลการผลิตและจำหน่ายสุราผิดกฎหมายหรือสุราปลอมที่อาจมีส่วนผสมของเมทานอล ที่เป็นสารเคมีที่เป็นพิษมาผลิตเป็นสุราปลอม โดยกรมการแพทย์ ได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเมทานอล หลังดื่มสุราปลอมในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. - 3 ก.ย.67 ทั้งหมด 44 ราย เสียชีวิต 8 ราย รักษาหายแล้ว 31 ราย และยังอยู่ระหว่างการรักษา 5 ราย และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาจากการดื่มสุราปลอมตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. เป็นต้นมา</p>	
<p><b>ตั้งสออบหมอบรับจ๊อบ รพ.เอกชน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, plewseengern, thailandplus, thebangkokinsight, fm91, thaipbs, INN, NBT)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.สวัสดี อภิวัจนิงค์ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 12 เผยความคืบหน้ากรณีนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรายหนึ่งของ รพ.ยะลา ขอรับเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน เดือนละ 1 หมื่นบาท แต่กลับมีชื่อทำงานอยู่ใน รพ.เอกชน 3 แห่ง ว่า รพ.ยะลา นัดสอบเท็จจริงวันที่ 17 ก.ย.67 ซึ่งหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะถูกเรียกเงินเพิ่มพิเศษคืน และถูกปรับเงินอีก 2 เท่าของเงินเพิ่มพิเศษที่เรียกคืน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่เดือนที่ผิดสัญญา</p>	
<p><b>MOU พัฒนาและดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. เผย สวรส. และ โรช ไทยแลนด์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพในประเทศไทย เพื่อนำร่องแนวคิดและผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการลงทุนงบประมาณกับระบบสาธารณสุขในทุกมิติโดยมีเป้าหมายในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชาวไทย</p>	
<p><b>โควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เรื่องสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศจีนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากการพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ใหม่ รายงานล่าสุดได้พบสายพันธุ์สำคัญสองชนิด ได้แก่ โอมิครอน XDV.1 และโอมิครอน XEC ระบาดพร้อมกัน นักวิทยาศาสตร์จากรัฐแคลิฟอร์เนียได้แสดงความเห็นว่าโอมิครอน XEC เพิ่งเริ่มต้นการระบาด และอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่จะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐและทั่วโลก การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบทางพันธุกรรมจึงยังคงมีความสำคัญในการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</p>	